

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

UV – บางครั้ง ก็น่าโล้ราคา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

ใกล้จะสิ้นปีอีกแล้ว ลองๆ คาดกันดูเล่นๆ นะครับว่า แนวโน้มของตลาด หรือ SET Index จะไปทางไหน เอก่อนสิ้นปีนี้ได้ หรือ ถ้าจะมองกันไปถึงปีหน้า ก็ลองคาดๆ กันดู แต่ขอกล่าวไว้ก่อนนะครับ..."ของใครของมัน" หมายถึงว่า ถ้าจะเอาแบบทางปัจจัยพื้นฐาน ก็ว่าอย่างเดียวกัน อย่าเอาเรื่องปัจจัยทางเทคนิคเข้าไปเกี่ยว หรือ ถ้าจะเอาแนวโน้มทางปัจจัยทางเทคนิค ก็เทคนิคเพียงๆ เลย อย่าหวนหรือวนเข้าไปคิดถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐานชิวละ... ไม่ใช่อะไรหรอกครับ จริงๆ มันเป็นเรื่องที่ต้องทำนะ เหนือเมฆก็เคยบอกแล้ว บางท่านจะใช้เรื่องของเทคนิคในการคาดการณ์ หรือ ฟังหรืออ่านจากที่ไหนๆ มา แล้วท่านจะมาหาเหตุผลตามหลังว่า จะมีอะไรให้มันเป็นอย่างนั้นได้หรือ (ไม่ว่าจะดีหรือร้าย)... อย่างที่บอกไว้ "เมื่อรู้ผลแล้ว ก็อย่าไปหาเหตุ" หรือ ถ้าอ่านแนวโน้มหรือคาดการณ์ทางปัจจัยเทคนิคได้แล้ว ก็อย่าไปหาอะไรมาสนับสนุนในผลของแนวโน้มที่อ่านได้นั้นอีกละ... สมมติว่า ถ้าแนวโน้มปลายปีนี้ น่าจะลงมา 1500 อย่าถามนะว่าจะอะไรจะทำให้ลงไปแบบนั้น หรือ จะลงแบบนั้นได้เกิดจากอะไร หรือ ถ้าใครอ่านไป 1700 ก็ไม่ต้องถามเช่นกันว่า อะไรจะทำให้ขึ้นไปได้... ถ้าจะเอาแบบนี้ ก็ไปที่พื้นฐานกันเพียงๆ เลย ส่วนเทคนิค ก็แค่เอาไว้เป็นระดับที่ซื้อหรือขายตามความเหมาะสม หรือตามความเสี่ยงที่แต่ละท่านจะสามารถรับได้นั้นแหละ พูดมาเสียแยะเลย สรุปแล้ว เหนือเมฆจะคาดการณ์ยังไง สำหรับแนวโน้มปลายปีนี้ หรือ ในปีหน้า จะออกในทางไหนมากกว่ากัน... ถ้าลง จะลงถึงไหน ถ้าขึ้นจะขึ้นได้เท่าไร? จริงๆ ก็เคยกล่าวไว้แล้ว ก็ยังคงเดิมนะ

ดูตามเกม...

ด้วยรูปแบบทางเทคนิคหลายๆ ครั้ง ที่เราอาจจะไม่สามารถซื้อในราคาต่ำๆ แล้วจะคิดว่าไม่น่าจะมีต่ำกว่า... บางครั้ง เราอาจจะต้องรอเล่นเกมรุก แม้จะเคยเล่นเกมรับมาก่อนหนก็ตาม

แนวรับ : ... 3.20-3.10 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ไว้ก่อนด้วย

เป้าหมาย : ... 4.00 เป็นเป้าหมายตาม Pattern (ยาวๆ สูงกว่าได้)

Price Chart...(UV)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น UV... อาจจะเคยมีการเล่นเกมรับมาแล้ว แม้ไม่ได้ซื้อในระดับที่ต่ำที่สุด แต่ก็ซื้อในระดับที่ MA รูปแบบของ 3 เขียนเป็นแนวโน้มเชิงบวก ซึ่งก็น่าจะรับมาก่อนหน้าแถวๆ ราคา 2.80 ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้รับมาก็อาจจะต้องมาตูดกันแถวๆ นี้แหละ... ซึ่งก็คือราคา 3.20 แม้ว่าจะมีแนวรับ 3.20-3.10 แต่หากว่าจะขึ้นไปยืนที่ระดับ 3.20 ได้อย่างมั่นคง ก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าไล่ซื้อตามหน้า ได้เหมือนกัน เพราะนั้นในทางโครงสร้างเราจะมองว่า น่าจะสิ้นสุดของขาลงไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ การขึ้นก็จะหวังได้ถึง 4+/- ตามรูปแบบ Price Pattern หรือ ยิ่งถ้ามองในสัญญาณของ MA. ด้วยแล้วนั้น ระยะกลางๆ ขึ้นไป ก็อาจจะขึ้นยาวๆ หรือ สูงกว่า 4.00 ก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน